



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยได้เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หรือยื่นเอกสารหลักฐานใดอันเป็นเท็จ ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสรรหาแล้ว หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร รายละเอียดตาม (ภาคผนวก ก) ที่แนบท้าย
ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ภาคผนวก ก.

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักงานปลัด)

ลำดับที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	คุณสมบัติครบ/ขาด คุณสมบัติ	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางพรพิมล กะริยะะ	คุณสมบัติครบ	

หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การสรรหา และเลือกสรร ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู